

ณ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข

ภก.สมนึก สุขัยธนาวิช ที่ปรึกษาราชการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อ.ประคองศิริ บุญคง อ.ปรีชา แสงธีระปิติกุล และ นายแพทย์สุรพงศ์ อัมพันวงษ์ ที่ปรึกษากองพัฒนายาแผน
ไทยและสมุนไพร ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเรื่อง การพัฒนาเครื่องสำอางจากสมุนไพร
ไทยสำหรับการฟื้นฟูสภาพผิวหนัง และวิธีการรักษาความคงสภาพของน้ำมันพรวาน้ำหอม รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมันพรวาน้ำหอม ตามลำดับ

เวลา 13.00 – 14.00 น. คุณสุไพบูลย์ ชูใหม่ (ไนท์) บริษัท ไวท์มอร์ส สกินแคร์ จำกัด ขอรับ
คำปรึกษา เรื่อง การพัฒนาเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยสำหรับการฟื้นฟูสภาพผิวหนัง ผู้ประกอบการมีความ
ต้องการให้มีสมุนไพรไทยหลายชนิดเป็นส่วนผสมในตำรับเครื่องสำอาง เพื่อเสริมฤทธิ์กันในการฟื้นฟูสภาพ
ผิวหนังให้มีความนุ่มนวลและกระจ่างใสในรูปแบบเนื้อครีม โดยต้องการส่งออกเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่ง
ทางที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้สมุนไพรที่ให้ฤทธิ์ดังกล่าว ได้แก่ บัวบก ซึ่งกำลังได้รับความนิยม
ในปัจจุบันที่เรียกว่า “Cica” trends, น้ำมันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil), มะขามป้อมทำให้ผิว
กระจ่างใสจากฤทธิ์ของกรดอ่อนและความสามารถล้างพิษ (detoxication) แก่ผิวหนัง โดยแนะนำให้ใช้
ร่วมกับบัวบก หรือกวาวเครือ ซึ่งทั้งสองมีสรรพคุณลดริ้วรอยของผิวหนังได้ด้วย นอกจากนี้ยังได้ให้เทคนิคการ
สร้างสูตรตำรับ เช่น การใช้ส่วนผสมเพื่ออ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไร้สารกันเสีย (preservative-free) และไม่อุดตัน
รูขุมขน และการใช้สารสกัดสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไทยจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเนื่องจากมีงานวิจัย
รองรับมากมาย นอกจากนี้ผู้ประกอบการได้ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรับจ้างผลิตสมุนไพร



เวลา 14.30 น. คุณพรนิภา ดิลกปรีชากุล บริษัท แววรรณ เอิร์บ จำกัด ขอรับคำปรึกษาเรื่อง วิธีการรักษาความคงสภาพของน้ำมะพร้าว น้ำหอม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมะพร้าว น้ำหอม ผู้ประกอบการมีความต้องการทราบวิธีการรักษาความคงสภาพของน้ำมะพร้าว น้ำหอมจากความร้อนระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือกระบวนการเก็บรักษา ทำให้รสชาติมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยทางที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะช่วยรักษารสชาติของผลิตภัณฑ์ เช่น นวัตกรรม Tetra Pak® ที่เป็นการผลิตและบรรจุในระบบยูเอชที, การทำลายเอนไซม์ในน้ำมะพร้าวที่ก่อให้เกิดรสชาติเปลี่ยน, วิธี Quick freezing และ Spray dried ช่วยเพิ่มความคงตัวของผลิตภัณฑ์ และวิธี Cyclodextrin encapsulation เพื่อเพิ่มความคงตัวของกลิ่นในน้ำมะพร้าว น้ำหอม ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมะพร้าว น้ำหอม ได้แก่ กะลามะพร้าว และกาบมะพร้าว ทางที่ปรึกษาได้แนะนำให้นำส่วนของกาบไปแปรรูปเป็นลูกประคบ, หรือทำเป็นกระถางต้นไม้

